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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um fjölda bifreiðastyrkja til fatlaðra og lánskjör þeirra við bifreiða-
kaup.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hvaða breytingar hafa orðið á árlegum fjölda bifreiðastyrkja fyrir fatlaða frá 1995?
2. Hvernig hafa lánskjör bifreiðakaupalána til fatlaðra breyst frá 1995?

Skriflegt svar óskast.


